

ที่ พจ ๐๗๓๒/พิเศษ



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน  
ถนนวังทอง - เขาทราย พจ ๖๖๑๘๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินงานฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อให้องค์กรมีคุณธรรม โปร่งใส สุจริต แนวทางการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ เพ็ญโพธิ์)

สาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน	๔	๕	๒๐	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ให้มีการจัดทำระบบควบคุมภายใน ๓. จัดทำแผนการออกตรวจสอบภายใน ๔. จัดอบรมชี้แจงให้ความรู้					กลุ่มงานบริหาร
๒. การบัญชีที่บัญชีรับ-จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน	๒	๕	๑๐	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ๒. ให้มีการจัดทำระบบควบคุมภายใน ๓. จัดทำแผนการออกตรวจสอบภายใน ๔. จัดอบรมชี้แจงให้ความรู้					กลุ่มงานบริหาร
๓. การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน	๒	๔	๘	๑. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔					กลุ่มงานบริหาร
๔. การจัดทำโครงการ ประชุมและอบรม	๒	๓	๖	๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุม					กลุ่มงานบริหาร



